



DIOCESE OF GRAND RAPIDS

Office of the Bishop

Tháng 7, 2024

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Thật là một niềm vui khi được tham dự Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 tại Indianapolis, Indiana. Tại Thánh Lễ bế mạc, gần 60,000 người đã cầu nguyện cho một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Hơn 140 anh chị em giáo dân thuộc Giáo Phận Grand Rapids đã tham gia sự kiện này. Tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ nhiều giáo dân trong giáo phận và tôi rất biết ơn vì anh chị em đã có cơ hội tham dự khoảnh khắc lịch sử này của Giáo Hội. Các linh mục tham dự Đại Hội cũng cho tôi biết là rất vui khi gặp gỡ nhiều giáo dân và nhiều người quen biết. Hơn nữa, tôi được biết rất nhiều anh chị em vì hoàn cảnh không thể đến được nhưng đã theo dõi các buổi truyền hình trực tiếp.

Mỗi trải nghiệm của Lễ Hiện Xuống đều bao gồm “việc được sai đi.” Tôi muốn lặp lại lời của Đức cha Robert Barron, một diễn giả chính tại Đại Hội: “Điều gì sẽ xảy ra nếu 70 triệu người Công Giáo – bắt đầu từ tối nay – thực sự sống đức tin của mình một cách triệt để và đáng kể. Trở thành Thân Thể được dâng hiến và Máu được đổ ra. Chúng ta sẽ thay đổi đất nước.”

Trong sự quan phòng tuyệt vời của Chúa, Tin Mừng được công bố trong vài tuần tới sẽ trích từ Chương 6 của phúc âm thánh Gioan. Chương này được biết đến với bài giảng về Bánh Hằng Sống và nó tập trung vào việc dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu thực sự là một món quà dành cho chúng ta. Khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa, mỗi người trong chúng ta trở thành món quà cho người khác. Hãy ghi nhớ lấy Tin Mừng và tập trung vào sự hoán cải thực sự với Thánh Thể. Khi chúng ta đón nhận Chúa Kitô trong Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng để công bố Tin Mừng một cách vui vẻ và nhiệt thành.

Đức Hồng Y Luis Tagle, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng tại Đại Hội, đã nói rất sâu sắc về mối liên hệ giữa sự hoán cải Thánh Thể và việc trở thành nhà truyền giáo. Tôi khuyến khích anh chị em hãy xem toàn bộ bài giảng của ngài trên YouTube. “Những ai chọn ở lại với Chúa Giêsu sẽ được Ngài sai đi. Món quà sự hiện diện và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta sẽ là món quà của chúng ta dành cho mọi người. Chúng ta không nên giữ Chúa Giêsu cho riêng mình, đó không phải là môn đệ.”

Đừng giữ Chúa Giêsu cho riêng mình. Hãy ra đi và công bố tình yêu của Ngài cho thế giới. Hãy bắt đầu từ hôm nay!

Chân thành trong Chúa Kitô,

Most Reverend David J. Walkowiak
Bishop of Grand Rapids